



รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566

ธนาการแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 และสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และนำแนวทางแก้ไขไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินการในภาพรวม

ปี 2566 ธปท. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนรวม 2,602 รายการ คิดเป็นจำนวนเงินงบประมาณ 4,163.92 ล้านบาท แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนรายการ	จำนวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท)	ร้อยละ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)	59	398.76	9.58
วิธีคัดเลือก	65	2,348.07	56.39
วิธีเฉพาะเจาะจง	2,478	1,417.07	34.03
รวมทั้งสิ้น	2,602	4,163.92	100.00

2. อุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตลอดระยะเวลาที่ ธปท. ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น ธปท. ได้ปฏิบัติตามแนวทาง วิธีปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในการทำงานยังคงพบปัญหาในการตีความเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหนังสือเวียน ประกาศของกรมบัญชีกลาง และข้อวินิจฉัยต่าง ๆ ของคณะกรรมการวินิจฉัย/คณะกรรมการนโยบายฯ โดยสรุปอุปสรรคและข้อจำกัด พร้อมแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะดังนี้



ลำดับ	อุปสรรคและข้อจำกัด	แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ
1	เจ้าหน้าที่ที่ต้องติดตามข้อมูลประกาศของคณะกรรมการวินิจัย คณะกรรมการนโยบาย และ หนังสือเวียนต่าง ๆ ที่มีการออกใหม่ หรือปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งอาจ ตีความ หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ของกรมบัญชีกลาง หรือ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ	1.1 เชิญวิทยากรภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานจัดซื้อจัดจ้าง มาบรรยายให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างสม่ำเสมอ 1.2 ให้ผู้เชี่ยวชาญงานจัดซื้อจัดจ้างภายใน ของ ธปท. อบรมถ่ายทอดให้ความรู้ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ยัง ไม่มีความชำนาญเพียงพอ 1.3 จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน Check list และ รวบรวมองค์ความรู้ (Knowledge Management) เกี่ยวกับการตีความต่าง ๆ และเผยแพร่เป็นการทั่วไป ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความเข้าใจให้ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
2	กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน กระบวนการอนุมัติหลายขั้นตอนทำให้ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	มีการแก้ไขระเบียบโดยการปรับปรุงอำนาจใน การอนุมัติให้มีการลดลำดับขั้น ทำให้การ พิจารณาอนุมัติสามารถทำได้เร็วขึ้น